

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๖๔๖/ว ๒๓๑



สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
๒๔๔/๗๒ หมู่ ๗
ตำบลช้างกลาง อำเภอลำปลายงู
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๕๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง เปิดระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาทุกสถาบัน

อ้างถึง หนังสือสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ที่ ศธ ๐๖๔๖/ว ๑๘๓ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ได้ขอให้สถาบันการอาชีวศึกษาทุกแห่ง จัดส่งระเบียบประวัติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลาง พิธีมอบปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำหรับใช้ในการลงทะเบียน การฝึกซ้อมและเข้ารับมอบปริญญาบัตร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ได้จัดทำฐานข้อมูลกลางผู้สำเร็จการศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้เปิดระบบลงทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิต โดยให้ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการลงทะเบียนด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ <https://www.บัณฑิตอาชีวะ.com> ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ซึ่งกำหนดให้เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ : เลขประจำตัวประชาชน รหัสผ่าน : เลขประจำตัวนักศึกษา ทั้งนี้ ขอให้สถาบันการอาชีวศึกษาทุกแห่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สำเร็จการศึกษาทราบ พร้อมทั้งกำกับให้บัณฑิตทุกคนกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำและตรวจสอบข้อมูลของตนเองในระบบให้ถูกต้องครบถ้วน และขอให้เจ้าหน้าที่สถาบัน ผู้ซึ่งมีบทบาทเป็นผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูลบัณฑิต (Admin) คอยติดตามสถานะการลงทะเบียนบัณฑิต และอำนวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง เช่น ประสานงานการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลที่ผิดพลาดให้แก่บัณฑิต ผ่านระบบจัดการข้อมูลบัณฑิต ฐานข้อมูลกลางผู้สำเร็จการศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์โดยสมบูรณ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิศวะ คงแก้ว)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

สำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกและเลขานุการ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

โทร. ๐ ๗๕๔๔ ๕๗๘๘ โทรสาร ๐ ๗๕๔๔ ๕๗๘๐

www.rsivea.ac.th E-mail : saraban@rsivea.ac.th

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้